



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวสุพรรณษา คำชื่อ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวธาริณี ฤทธิค่อม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๐๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๐๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุพรรณ คำชื่อ
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๐ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๑๐ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๖๑๑๐๙๕๑๙๒</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุพรรณษา คำชื่อ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)(ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าทดแทนโดยวิธีส่องกล้อง
ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗)
ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๑๗ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย รั่วไขว้หน้าข้อเข่าในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ เลขที่ภายนอก ๑๓๙๗๑/๕๗ เลขที่ภายใน ๖๕๖๕/๕๗ ให้ประวัติ ๔ เดือนก่อนมาโรงพยาบาลหลังเล่นฟุตบอลมีปวดบริเวณเข่าซ้ายเวลาวิ่ง มาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจโดยมีผลการตรวจทางรังสีโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาประกอบ แพทย์วินิจฉัยว่าเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าซ้ายขาดเฉียบ แนะนำให้ผ่าตัด รั่วไขว้หน้าข้อเข่าพิเศษ ๒๑ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ประเมินสภาพแรกเริ่ม วัดสัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๕ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๐๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๕/๘๘ มิลลิเมตรปรอท แรกรับให้นอนเตรียมความพร้อมรอทำการผ่าตัด การเตรียมก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืน ใส่คาสายสวนปัสสาวะ และให้สารน้ำชนิด ๕% Dextrose in normal saline ๑๐๐๐ มิลลิลิตร เข้าทางหลอดเลือดดำ ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าซ้ายทดแทนโดยวิธีส่องกล้องและใช้วิธีการระงับความรู้สึกทางไขสันหลังด้วยยามอร์ฟีน เสียเลือดจำนวน ๑๐ มิลลิลิตร หลังผ่าตัดผู้ป่วยรู้สึกตัวดี แผลผ่าตัดบริเวณเข่าซ้ายปิดด้วยผ้าปิดแผลชนิดปราศจากเชื้อแล้วพันทับด้วยผ้าพันแผลชนิดยืดและประคบความเย็นโดยเครื่องทำความเย็น (Cryo cuff) แผลไม่มีเลือดซึม และคาสายสวนปัสสาวะไว้ปัสสาวะสีเหลืองใสปริมาณ ๕๕๐ มิลลิลิตร ผู้ป่วยมีอาการปวดแผลผ่าตัดระดับความปวดเท่ากับ ๓ หลังได้รับยาแก้ปวดชนิดรับประทานแล้วอาการปวดทุเลาลง ระดับความปวดเท่ากับ ๒ หลังผ่าตัด ๑ วัน แพทย์ให้น้ำสายสวนปัสสาวะออกและอนุญาตให้เดินโดยใช้เครื่องช่วยพยุง ส่งปรึกษากายภาพเพื่อเข้าโปรแกรม post-op ACL reconstruction ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ถูกต้อง หลังผ่าตัดวันที่ ๒ แพทย์ให้เปิดทำแผล แผลเย็บไหมแห้งดีให้ปิดเทปปิดแผลกันน้ำและอนุญาตให้กลับบ้านได้วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ ขณะนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีปัญหาก่อนการผ่าตัด ๒ ปัญหา หลังการผ่าตัด ๘ ปัญหา รวม ๑๐ ปัญหา ก่อนการผ่าตัดมีปัญหาดังนี้ ๑. ผู้ป่วยไม่สบายเนื่องจากปวดเข่าข้างซ้าย ๒. ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดและการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด หลังการผ่าตัดมีปัญหาเพิ่มดังนี้คือ ๑. ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง ๒. ผู้ป่วยไม่สบายเนื่องจากปวดแผล ๓. ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะติดเชื้อที่แผลผ่าตัด ๔. ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ๕. ผู้ป่วยพร้อมความรู้ในการปฏิบัติตัวหลังนำสายสวนปัสสาวะออก ๖. ผู้ป่วยพร้อมความรู้ในการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด ๗. ผู้ป่วยอาจเกิดการพลัดตกหกล้มเนื่องจากหัดเดินวันแรก ๘. ผู้ป่วยและญาติพร้อมความรู้ในการปฏิบัติตนเมื่อกลับไปอยู่บ้าน ผู้ศึกษาได้ให้การพยาบาลและติดตามประเมินผลการพยาบาล ซึ่งปัญหา

ทั้งหมดได้รับการแก้ไข ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องสามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย รวมระยะเวลาในการดูแลรักษาพยาบาล ๔ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าทดแทนโดยวิธีส่องกล้อง
๒. ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าทดแทนโดยวิธีส่องกล้อง
๓. เพิ่มคุณภาพการให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าทดแทนโดยวิธีส่องกล้อง โดยได้รับการวางแผนการดูแลตั้งแต่แรกรับจนถึงจำหน่าย ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำในการดูแลตนเองหลังผ่าตัดเมื่อกลับบ้านและเกิดความพึงพอใจในการบริการ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผนการสอนเรื่อง การปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าทดแทนโดยวิธีส่องกล้อง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินของโรค การรักษาและการผ่าตัด
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดได้ถูกต้อง
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าทดแทนโดยวิธีส่องกล้อง
๔. เพื่อให้ผู้ป่วยลดความกลัวและวิตกกังวลจากการผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าทดแทนโดยวิธีส่องกล้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เป็นแนวทางในการดูแลและให้คำแนะนำผู้ป่วยหลังผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าทดแทนโดยวิธีส่องกล้อง
๒. เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการพยาบาล ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
๓. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการให้การพยาบาล
๔. ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำโดยไม่ได้วางแผน